
Fundur ungmennaráðs Hafnarfjarðar
145.fundur,haldinn í gömlu skattstofunni.
Þriðjudagur 6.nóvember.2018 kl.20:00

Fundinn sátu:, Donna, Úlfar, Rannveig, Lilja Ársól, Emelía, Ásdís, Erika, 
Andrea, Kristrún, ísold, Birta Rún, Magni, Eva

Afboðuðu sig: Birta

Fundastjóri: Eva

Ritari: Emelía

1. Fundastjóri næsta fundar.
Donna er fundastjóri næsta fundar.

2. Ferðir árið 2018-2019.
 Ungmennaskipti til Noregs næsta vetur
 Nordbuk ungmennaskipti( ef við fáum styrkinn)

o Búið er að lækka aldurinn á þáttakendum í verkefninu í 13-
18 ára.

o 5-6 ungmenni fara þrisvar sinnum til útlanda.
 Ungt fólk og lýðræði
 Eye-Opener í noregi

o 2 fulltrúar fara fyrir hönd UMH

3. Önnur mál
 Hiti í gólfið í setó
 Fleiri ofna í öldó fyrir hita ekki mat.
 Laga/vernda grasið á skólalóðinni hjá hraunó eftir gröfur og 

trukka vegna uppsetningar á nýjum klifurturn
 Fleiri ruslatunnur á skólalóðir í Hafnarfirði

Fundi slitið: 21:09


